

โครงการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน(ERP)

ความช่วยเหลือในการฟื้นตัวจากเหตุภัยพิบัติสำหรับผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และพืชผลพืช



ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2021 ประธานาธิบดีไบเดน ได้ลงนามในกฎหมายขยายเวลาในการให้เงินของรัฐบาลและจากรัฐให้ความช่วยเหลือสำหรับเหตุฉุกเฉิน (P.L. 117-43) ซึ่งประกอบด้วยเงินจำนวน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ สำหรับช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ภัยแล้ง พายุเฮอริเคน พายุฤดูหนาว และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีปฏิทิน 2020 และ 2021 นอกจากนี้ หน่วยงานสำหรับฟาร์ม (FSA) ยังได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและไฟป่าผ่านโครงการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ผลิตสัตว์ (Emergency Livestock Relief Program หรือ ELRP) ระยะเวลาหนึ่ง โครงการ ERP เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการบรรเทาทุกข์ของกฎหมายดังกล่าว

ภาพรวม

ความช่วยเหลือในโครงการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน (ERP) ครอบคลุมความสูญเสียที่เกิดกับพืชผล, ต้นไม้, พุ่มไม้ และพืชประเภทถาวรวัลย์เนื่องจากเหตุภัยพิบัติที่ตรงตามเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในปีปฏิทิน 2020 และ 2021 สำหรับผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบ FSA จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉินแก่ผู้ผลิตพืชผลที่ปลูกพืชเป็นแนวและพืชผลพิเศษผ่านกระบวนการในระยะที่สองดังต่อไปนี้

- ระยะเวลาที่ 1 จะใช้ข้อมูลจากโครงการการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางหรือโครงการความช่วยเหลือสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับพืชผลที่ไม่มีประกัน (Noninsured Crop Disaster Assistance Program หรือ NAP) เป็นฐานในการคำนวณการจ่ายเงินเบื้องต้น
- ระยะเวลาที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในโครงการการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

แนวทางที่ดำเนินการแบบสองระยะนี้จะช่วยให้ USDA สามารถปรับปรุงขั้นตอนการสมัครเพื่อลดภาระให้กับผู้ผลิต โดยมีการรวมผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ที่ผ่านมา และเพื่อกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมเพื่อใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งสามารถช่วยผู้ผลิตรับมือกับเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงในอนาคตได้

คุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ – ระยะเวลาที่ 1

พืชผลที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ได้แก่ พืชผลทั้งหมดที่ใช้การประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลางหรือความคุ้มครองของ NAP และได้รับค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยพืชผลหรือการชำระเงินจาก NAP ยกเว้นพืชผลที่ใช้สำหรับเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ได้แก่ เหตุไฟป่า พายุเฮอริเคน เหตุน้ำท่วม พายุลมรุนแรงที่เคลื่อนตัวแบบเส้นตรง อุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป พายุฤดูหนาว อากาศหนาวจัด (รวมถึงปรากฏการณ์ลมวนหิมะหรือโพลาร์ วอร์เท็กซ์) ผลกระทบจากควีน ความชื้นสูงเกินไป เหตุภัยแล้งที่ตรงตามเกณฑ์ และสภาพอากาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ของ ERP “สภาพอากาศที่เกี่ยวข้อง” คือสภาพอากาศที่สร้างความเสียหายและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันและส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้โดยตรง สภาพอากาศดังกล่าว ได้แก่

- เหตุลมพัดรุนแรงที่เป็นผลโดยตรงมาจากพายุลมรุนแรงที่เคลื่อนตัวแบบเส้นตรง
- ตะกอนและซากปรักหักพังที่เป็นผลโดยตรงมาจากเหตุน้ำท่วม
- ลมพัดรุนแรง ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากพายุทอร์นาโด พายุไซรอนและพายุดีเปรสชันเขตร้อนที่เป็นผลโดยตรงมาจากการเกิดเฮอริเคน
- ลมและพายุหิมะรุนแรงที่เป็นผลโดยตรงมาจากพายุฤดูหนาว

สำหรับภัยแล้ง สามารถรับความช่วยเหลือจาก ERP ได้หากพื้นที่ใดก็ตามในเคาน์ตีเกิดความสูญเสียที่ทางหน่วยงานเฝ้าติดตามภัยแล้งของสหรัฐอเมริกาประเมินว่าเกิดภัยแล้งรุนแรงในระดับต่อไปนี้

- D2 (ภัยแล้งรุนแรง) เกิดขึ้นเป็นเวลาแปดสัปดาห์ติดต่อกัน หรือ
- D3 (ภัยแล้งรุนแรง) หรือภัยแล้งมีระดับความรุนแรงที่สูงขึ้น

รายชื่อเคาน์ตีที่ประสบภัยแล้งในปี 2020 และ 2021

ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจาก ERP

มีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์สำหรับการบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติจาก USDA ได้ที่เว็บไซต์ farmers.gov เครื่องมือสำหรับค้นหาความช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติ, เอกสารข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภัยพิบัติ และเครื่องมือค้นหาสินเชื่อสำหรับฟาร์ม สำหรับโครงการของ FSA และโครงการบริการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ผลิตควรติดต่อศูนย์บริการของ USDA ในพื้นที่ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการแลกเปลี่ยนพืชผล ผู้ผลิตและเจ้าของที่ดินควรติดต่อตัวแทนประกันภัยพืชผลของตน



วิธีสมัคร – ระยะเวลาที่ 1

เพื่อลดความซับซ้อนในการส่งมอบสิทธิประโยชน์ ERP สำหรับระยะเวลาที่ 1 ทาง FSA จะส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วล่วงหน้าให้กับผู้ผลิตที่มีข้อมูลการประกันพืชผลและข้อมูล NAP อยู่ในระบบ

เนื่องจากผู้ผลิตดังกล่าวได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการประกันพืชผลหรือการจ่ายเงินของ NAP แบบฟอร์มนี้ไม่มีข้อมูลข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ ข้อมูลสรุปขั้นตอนการสมัคร และข้อมูลการจ่ายเงินของ ERP ผู้ผลิตจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครแยกต่างหากสำหรับแต่ละปีของโครงการ การได้รับใบสมัครที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้ผลิตมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินจาก ERP ระยะเวลาที่ 1 ผู้ผลิตจะต้องส่งคืนใบสมัคร ERP ระยะเวลาที่ 1 ที่กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วไปยังสำนักงาน FSA ในเคาน์ตี นอกจากนี้ ผู้ผลิตจะต้องมีแบบฟอร์มต่อไปนี้อยู่ในระบบกับ FSA ภายในกำหนดเวลาซึ่งจะมีการประกาศในภายหลัง

โคจรองผู้ว่าการโครงการสำหรับฟาร์มจะเป็นผู้กำหนด:

- แบบฟอร์ม AD-2047 ใบงานข้อมูลลูกค้า
- แบบฟอร์ม CCC-902 แผนปฏิบัติงานของฟาร์มสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล
- แบบฟอร์ม CCC-901 ข้อมูลสมาชิกสำหรับนิติบุคคล (หากเกี่ยวข้อง)
- การอนุรักษ์พื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะสูง (บางครั้งเรียกว่า HELC) และใบรับรองการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (แบบฟอร์ม AD-1026 การอนุรักษ์พื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะสูง (Highly Erodible Land Conservation หรือ HELC)) และใบรับรองการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland Conservation หรือ WC)) สำหรับผู้ผลิตของ ERP และผู้ดำเนินการในเครือที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิตส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมในโครงการของ FSA ก่อนหน้านี้ มักจะมีแบบฟอร์มที่กำหนดเหล่านี้ในระบบแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจหรือต้องการยืนยัน ควรติดต่อสำนักงาน FSA ในเคาน์ตี

นอกจากแบบฟอร์มที่ระบุข้างต้นแล้ว ผู้ผลิตบางรายจะต้องส่งแบบฟอร์มต่อไปนีด้วย เพื่อให้มีสิทธิได้ขีดจำกัดหรืออัตราการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น

- แบบฟอร์ม FSA-510 คำขอสำหรับขอยกเว้นขีดจำกัดการจ่ายเงินจำนวน 125,000 ดอลลาร์ สำหรับบางโครงการ
- แบบฟอร์ม CCC-860 ใบรับรองเกษตรกรหรือผู้ทำฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นทหารผ่านศึกและเพิ่งเริ่มต้นประกอบ การที่มีทรัพยากรจำกัดและด้อยโอกาสทางสังคมสำหรับปีโครงการที่เกี่ยวข้อง

วิธีคำนวณการจ่ายเงิน – ระยะเวลาที่ 1

การจ่ายเงินของ ERP ระยะเวลาที่ 1 สำหรับพืชผลที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันพืชผล จะคิดตามสัดส่วนที่ 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดสำหรับ ERP รวมทั้งจำนวนเงินที่จะจ่ายสำหรับ ERP ระยะเวลาที่ 2 จะไม่เกินเงินทุนที่มีอยู่ ส่วนการจ่ายเงิน ERP ระยะเวลาที่ 1 สำหรับพืชผลที่อยู่ในความคุ้มครองของ NAP จะไม่คิดตามสัดส่วน เนื่องจาก NAP จะมีความครอบคลุมในระดับที่น้อยกว่าอย่างมาก

โดยทั่วไปจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กกว่าและพืชผลพิเศษที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันพืชผลเท่านั้น

RMA และ FSA จะคำนวณการจ่ายเงินสำหรับ ERP ระยะเวลาที่ 1 โดยอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของหน่วยงาน ณ เวลาคำนวณ



การคำนวณการจ่ายเงินของ ERP ระยะเวลาที่ 1

สำหรับพืชผลและหน่วยจะขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความคุ้มครองที่ผู้ผลิตได้รับ ทาง RMA และ FSA จะคำนวณความสูญเสียของผู้ผลิตแต่ละรายที่สอดคล้องกับขั้นตอนด้านความสูญเสียสำหรับประเภทความคุ้มครองที่ซื้อไว้ แต่จะใช้ระดับของ ERP แทนระดับความคุ้มครองที่มีอยู่ จากนั้นจะมีการปรับจำนวนเงินดังกล่าวที่คำนวณได้โดยลบค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันพืชผลสิทธิหรือการจ่ายเงินของ NAP ซึ่งเท่ากับค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันพืชผลโดยรวมของผู้ผลิตหรือการจ่ายเงินของ NAP ที่ได้รับไปแล้วสำหรับความสูญเสียเหล่านั้นลบด้วยค่าบริการและเบี้ยประกัน

ตารางระดับของ ERP

สามารถดูตารางระดับของ ERP ได้ที่ด้านล่างและในเว็บไซต์การบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน:

ระดับการประกันพืชผล	ระดับของ ERP (เปอร์เซ็นต์)
ความคุ้มครองด้านภัยพิบัติ	75
มากกว่าความคุ้มครองด้านภัยพิบัติ แต่ไม่เกิน 55 เปอร์เซ็นต์	80
อย่างน้อย 55 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์	82.5
อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 65 เปอร์เซ็นต์	85
อย่างน้อย 65 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์	87.5
อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์	90
อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์	92.5
อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์	95

ระดับความคุ้มครองของ NAP	ระดับของ ERP (เปอร์เซ็นต์)
ความคุ้มครองด้านภัยพิบัติ	75
50 เปอร์เซ็นต์	80
55 เปอร์เซ็นต์	85
60 เปอร์เซ็นต์	90
65 เปอร์เซ็นต์	95

การจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1

จะคำนวณโดยอิงจากความสูญเสียที่ผู้ผลิตได้รับอันเนื่องมาจากสาเหตุความสูญเสียทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

เนื่องจากไม่สามารถแยกปริมาณความสูญเสียที่เกิดจากเหตุภัยพิบัติที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในปีปฏิทิน 2020 และ 2021 ออกจากปริมาณความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุความสูญเสียอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่การประกันพืชผลที่เกี่ยวข้องหรือนโยบายของ NAP ได้กำหนดไว้

ผู้ผลิตที่มีประวัติเป็นผู้ด้อยโอกาส

สำหรับผู้ผลิตที่มีประวัติเป็นผู้ด้อยโอกาส

รวมถึงเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นทหารผ่านศึกและเพิ่งเริ่มต้นประกอบการที่มีทรัพยากรจำกัดและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินของ ERP จะปรับเพิ่มขึ้น 15% ของจำนวนเงินที่คำนวณ หากต้องการขอรับสิทธิ์เพิ่มเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินที่สูงขึ้น

ผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต้องมีแบบฟอร์ม CCC-860

ใบรับรองเกษตรกรหรือผู้ทำฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นทหารผ่านศึกและเพิ่งเริ่มต้นประกอบการที่มีทรัพยากรจำกัดและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอยู่ในระบบกับ FSA สำหรับปีโครงการที่เกี่ยวข้อง

ขีดจำกัดการจ่ายเงินและรายได้รวมที่ปรับแล้ว

ขีดจำกัดการจ่ายเงินของ ERP ระยะที่ 1

จะกำหนดโดยรายได้เฉลี่ยโดยรวมของฟาร์มที่ปรับแล้วของบุคคลหรือนิติบุคคล (รายได้จากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์ม ฟาร์มปศุสัตว์ หรือการทำป่าไม้) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่การร่วมทุนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

จะไม่สามารถรับเงินจำนวนมากกว่า 125,000

ดอลลาร์ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับพืชผลอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ ERP (สำหรับทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมกัน) สำหรับปีโครงการ

ในกรณีที่รายได้เฉลี่ยโดยรวมของฟาร์มที่ปรับแล้ว (Average Gross Income หรือ AGI) ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ของ AGI เฉลี่ยของตนในช่วงสามปีที่เสียภาษีก่อนปีภาษีที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนหน้านี้



หาก 75% ของ AIG เฉลี่ยของบุคคลหรือนิติบุคคลมาจากการทำฟาร์ม การทำฟาร์มปศุสัตว์ หรือการดำเนินการกิจการด้านป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมได้ให้การรับรองและเอกสารที่กำหนดตามที่ระดับด้านล่าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการแบบการร่วมทุนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินโดยตรงหรือทางอ้อมสูงสุดไม่เกินจำนวนต่อไปนี้

- 900,000 ดอลลาร์ต่อปีโครงการสำหรับพืชผลพิเศษ และ
- 250,000 ดอลลาร์ต่อปีโครงการสำหรับพืชผลอื่น ๆ ทั้งหมด

ปีภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้จัดทำ AGI และจำนวนเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ผลิตซึ่งมาจากการทำฟาร์ม การทำฟาร์มปศุสัตว์ หรือการดำเนินการกิจการด้านป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 2016, 2017 และ 2018 สำหรับโครงการปี 2020
- 2017, 2018 และ 2019 สำหรับโครงการปี 2021 และ
- 2018, 2019 และ 2020 สำหรับโครงการปี 2022

หากต้องการขอเพิ่มขีดจำกัดการจ่ายเงิน ผู้เข้าร่วมต้องยื่นแบบฟอร์ม FSA-510

พร้อมใบรับรองของผู้เข้าร่วมที่มีรายได้เฉลี่ยโดยรวมจากฟาร์มที่ปรับแล้วอย่างน้อย 75% ของ AIG เฉลี่ย และใบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

หรือทนายความที่รับรองว่าผู้เข้าร่วมมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์คุณสมบัติการจ่ายเงินที่ตรงตามเกณฑ์และขีดจำกัดการจ่ายเงิน

ข้อกำหนดความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยในขนาด

ผู้ผลิตทั้งหมดที่ได้รับการจ่ายเงินจาก ERP ระยะที่ 1

รวมถึงผู้ที่ได้รับการจ่ายเงินที่อิงจากนโยบายการประกันพืชผล ต้นไม้ พุ่มไม้ พืชประเภทเถาวัลย์ จะต้องซื้อประกันภัยสำหรับพืชผลตามกฎหมายหรือความคุ้มครองของ NAP

ในกรณีที่ไม่มีประกันภัยพืชผลให้ใช้ได้ตามที่ทางเลขานุการกำหนด

โดยผู้เข้าร่วมต้องทำประกันภัยสำหรับพืชผลหรือ NAP ตามความเหมาะสม:

- ในระดับความคุ้มครองที่เทียบเท่าหรือมากกว่า 60% สำหรับพืชผลที่ประกันได้ หรือ
- ที่ระดับความคุ้มครองสำหรับภัยพิบัติหรือสูงกว่าสำหรับการคุ้มครองพืชผลของ NAP

ข้อกำหนดด้านความคุ้มครองจะกำหนดจากวันที่ผู้ผลิตได้รับการจ่ายเงินจาก ERP

และอาจจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความพร้อมของการประกันพืชผลหรือ NAP สำหรับพืชผลบางประเภทของผู้ผลิต

ปีการเพาะปลูกสุดท้ายในการซื้อประกันพืชผลหรือความคุ้มครองของ NAP

เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดนี้สำหรับความคุ้มครองในปีที่สองคือปี 2026

การบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉิน – ระยะที่ 2 (ผู้ผลิตพืชผลและปศุสัตว์)

ระยะที่สองของโครงการทั้งในส่วนของโครงการด้านพืชผล (ERP) และปศุสัตว์ (ELRP)

จะจัดช่องว่างและครอบคลุมผู้ผลิตที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้รับการจ่ายเงินผ่านโครงการที่มีอยู่ซึ่งกำลังมีการใช้ประโยชน์จากการดำเนินการในระยะเวลาที่ 1

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ ERP

จะมีการอัปเดตในเว็บไซต์การบรรเทาทุกข์เหตุฉุกเฉินเมื่อมีนโยบายและเงื่อนไขสำหรับระยะที่ 2 พร้อมแล้ว